



จับตาถกแก้ราคายางตกต่ำ

ให้ใช้ข้อเสนอ พระจอมเกล้า ดันยางสดพุ่ง

ชาวสวนยางพารา ลุ้น “กฤษฎา” ร่วมประชุมหารือมาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ทั้งระบบที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 16 พ.ย. 61 ขณะที่เครือข่าย **♦ อ่านต่อหน้า 16**

ราคาขาย □ ต่อจากหน้า 1

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอื่นสหช.วอนให้ข้อกำหนดค.ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ แทนของกรมทางหลวงที่ถกเนยางพารา ดินซีเมนต์ เชื้อดินรบกวนยางพาราสดพุ่งสูงขึ้น ส่วนปชป.ชัดเพื่อไทยขอต่อวราคารายางแก่ยุค “ปู” ซึ่งต้องพูดข้อมูลจริงทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวในการแก้ไขปัญหา ราคายางพารตกต่ำ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงษ์ อดีตนครศรีธรรมราช ได้เชิญแกนนำเกษตรกรสวนยางพารา เข้าหารือถึงแนวทางการร่วมหารือกับนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ ที่จะเดินทางมาร่วมประชุมหารือมาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งระบบ ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่พรุ่งนี้ (16 พ.ย.)

นายจำเริญ กล่าวว่า เกษตรกรมีความเดือดร้อนเรื่องราคายางพารามาอย่างต่อเนื่องยาวนานและในอนาคตไม่มั่นใจว่าจะลดลงมากนัก ยิ่งแก้ไขอย่างไรก็ตาม รมว.เกษตรฯ ได้โทรฯ มาคุยกับตนโดยตรงแล้วบอกว่ารัฐบาลมีงบและรับทราบปัญหาแล้ว พร้อมทั้งจะช่วยเหลือเรื่องนี้ ดังนั้นคงต้องรอความชัดเจนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้นนายกฤษฎา เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณค่า

ชดเชยการขาดรายได้แก่ชาวสวนยางพารา ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ กยท. 1,400,000 ครัวเรือน จากเดิมที่เคยจ่ายไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ โดยจ่ายให้ทั้งเจ้าของสวนและผู้รับจ้างกรีดยางซึ่งปกติแล้วชาวสวนยางแบ่งสัดส่วนกันร้อยละ 60 : 40 ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะเพิ่มจำนวนให้มากกว่าไร่ละ 1,500 บาท หรือยังคงอยู่ที่ไร่ละ 1,500 บาท แต่เพิ่มจำนวนไร่ต่อครัวเรือนให้มากกว่า 15 ไร่ จะไม่ต่างจากการช่วยเหลือเมื่อปี 60 โดยใช้งบกว่า 10,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังจะทำระบบรักษาเสถียรภาพราคายางพารา โดยราคาที่เกษตรกรรวบรวมได้จะขึ้นสำหรับราคายางสด กก.ละ 37 บาท ยางก้อนถ้วย กก. 37 บาท ยางแผ่นรมควัน กก.ละ 40 บาท โดยกำหนดงบประมาณ 10,000 ล้านบาท เบื้องต้นจะใช้งบของ กยท. หากไม่เพียงพอจะเสนอของบกลางจากรัฐบาล หากภาคเอกชนรับซื้อต่ำกว่าราคาคงกล่าว รัฐบาลจะชดเชยให้ กก.ละ 2 บาท ทั้งนี้ กยท. จะเข้าไปดูแลปริมาณการขายอย่างเข้มงวดไม่ให้มีการแข่งขันจริง

ส่วนที่รัฐสภา วันเดียวกัน (15 พ.ย.) เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ พล.อ.ฉัตรชัยสุเขต ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ (สชช.) โดยได้นำจดหมายเปิดผนึกเรื่องถกเนยางพารา ดินซีเมนต์มอบให้กรรมาธิการฯ พิจารณาด้วย นายสาย อินคำ ตัวแทนเครือข่ายฯ กล่าวว่า เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องราคายางตกต่ำเป็นอย่างมากและได้รับข้อมูลข่าวสารถกเนยางพารา ดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเน้นใช้ยางพาราสด จะทำให้เกษตรกรในพื้นที่ก่อสร้างได้รับประโยชน์ หากเกิดการใช้จ่ายกันอย่างแพร่หลายจะเกิดประโยชน์อย่างมากกับเกษตรกร

แต่ปัจจุบันข้อกำหนดของกรมทางหลวงที่หน่วยงานต่าง ๆ ยึดมาใช้งานนั้นเป็นการใช้งานยางพาราชั้นเป็นหลัก ซึ่งเกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวเลย อีกทั้งยังได้รับข้อมูลจากผู้รับเหมาหลายรายในเรื่องวิธีการดำเนินการก่อสร้างและสูตรน้ำ

ยางพาราผสมเสร็จด้วยว่าไม่มีความชัดเจน แถมสิ่งที่จะทดสอบไม่ผ่านตามข้อกำหนดและเบิกเงินได้ซ้ำจากการกำหนดวิธีการทดสอบ

ดังนั้นจึงขอชักชวนให้เร่งนำข้อกำหนดและราคากลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาใช้แทนในการก่อสร้างถนนยางพารา ดินซีเมนต์ เพื่อกระตุ้นราคายางพาราสด ซึ่งราคากลางของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ 65 บาทต่อกก. ถ้าทำได้เชื่อว่าเกษตรกรชาวสวนยางจะลืมตาอ้าปากได้ ทางด้าน พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการฯ ในวันที่ 20 พ.ย. นี้ โดยเชื่อว่าทางออกของเรื่องนี้มันมีอยู่แล้ว

ทางด้าน นายชนา ชีววิจิตร โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายสุเมธ สิริยาลัย คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยระบุว่าราคายางพาราในสมัยรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กก. ละ 100 กว่าบาท หลังจากนั้นราคายางพาราค่าลงเรื่อย ๆ ไม่มีวันจะขยับขึ้นเลย ว่าพรรคเพื่อไทยควรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน เพราะราคายางพาราตั้งแต่ปี 44 รัฐบาลที่สามารถทำให้ราคายางพาราสูงเกิน 100 บาทคือ รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร แล้วรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ราคายางอยู่ที่ กก.ละ 180 กว่าบาท สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ราคายางสูงสุดที่ กก.ละ 120 กว่าบาท เมื่อเดือน ธ.ค. 54

หลังจากนั้นราคายางพาราค่าลงเรื่อย ๆ จนถึงเดือน พ.ค. 57 ก่อนที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถูกรัฐประหาร ราคายางพาราอยู่ที่ กก.ละประมาณ 60 กว่าบาท แสดงให้เห็นว่าในช่วงรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่สามารถแก้ปัญหาของพาราได้

“พรรคประชาธิปัตย์ขอเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยทำการเมืองแบบสร้างสรรคให้ข้อมูลที่จริงกับประชาชน และจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวสวนยางเหมือนกับที่อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอเพื่อเร่งแก้ไขปัญหให้กับรัฐบาลตลอดมาจึงทำให้รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีในการหาทางช่วยเหลือชาวสวนยางพาราตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้ว” โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว.